

# การพักผ่อนของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น เราใจ ค้นพบประสบการณ์ 100% Pure New Zealand



ในช่วงฤดูร้อนอันครึ้นเครง การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ขอเชิญทุกครอบครัวมาท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ของ “ดินแดนแห่งก้อนเมฆสีขาว” และข้อเสนอสุดเราใจของกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว



ภายใต้แคมเปญ “100% Pure New Zealand” ทุกครอบครัวจะพบกับความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อการศึกษา และกิจกรรมที่สร้างความประทับใจสำหรับพ่อ แม่ ลูก อาทิ การไปเที่ยวฟาร์ม และ สวนผลไม้ การล่องเรือรับประทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของ มิลฟอร์ด ซาวด์ส การขี่จักรยานในไร่ร่องุ่น หรือ การเดินชมถ้ำโบราณในไวโตโม เพื่อชมหอนเรืองแสงที่ส่องแสงราวกับดาวนับล้านดวง

ฮอบบิทตัน ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮอบบิท ใกล้กับเมืองมาทามาทา กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับทุกครอบครัวที่ “ต้องไปเยือน” รวมถึงแถบชนบทอันงดงามที่ยังไม่ถูกรบกวนจากความเจริญในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำจากมิดเดิล-เอิร์ธในภาพยนตร์เรื่องยาวของ เจอาร์อาร์ ทอลเคียน อีกทั้ง กรีเนดรากร่อนอินน์ ที่ตัวละครบิลโบในเดอะ ฮอบบิท ใช้จัดงานฉลองวันเกิดของตน

เมืองโรโตรัว เมืองแห่งวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางความร่อนใต้พิภพของประเทศนิวซีแลนด์ เลื่องชื่อเรื่องวัฒนธรรมเมารี ปอโคลนและบ่ออาบน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ วัฒนธรรมเมารี นำเสนอความบันเทิง รวมทั้งประสบการณ์ด้านการศึกษา และเมืองโรโตรัว ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเมารี เพื่อรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน “ฮังจิ” ชมการร้องรำทำเพลง รวมถึง ฮักก้า (Haka) ซึ่งเป็นการเต้นอันเลื่องชื่อของชาวเมารีที่มีชื่อเสียงขึ้นมาโดยเหล่านักรักบี้ทีมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand All Blacks)

**ที่ศูนย์แอนตาร์คติกนานาชาติ (The International Antarctic Centre) ในเมืองไครสต์เชิร์ช** มีการจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งที่นักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ได้พบใกล้กับขั้วโลกใต้ ด้วยสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ การจำลองสภาพเยือกแข็ง ฝูงบลูเพนกวินตัวน้อย การจัดแสดงการสำรวจต่างๆในอดีต และการนั่งรถฮักก้าแลนด์ ซึ่งเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใช้ในการเดินทางในสภาพแวดล้อมที่ลำบากต่อการเดินทาง

การชมวาฬ ในเมืองไคคูร่า เป็นอีกหนึ่งสุดยอดประสบการณ์ของการชมชีวิตสัตว์ป่า การเผชิญหน้ากับฝูงวาฬ แมวน้ำ และโลมา บนเรือล่องตามชายฝั่ง ปิดท้ายการชมชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดและชมพันธุ์นกในท้องถิ่นเช่น นกแก้วเกีย ตามเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ อาทิ วิลโลว์แบงค์ (Willowbank), ไวลด์กีวี (Wild Kiwi), ซีแลนด์ีย (Zealandia) หรือ เรนโบว์สปริงส์ (Rainbow Springs) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ คุณจะยังได้ชมฝูงเพนกวินที่จะมาขึ้นฝั่งในเวลาเย็นหลังเสร็จสิ้นการหาปลาเป็นอาหารในแต่ละวันที่โออามารู และ ตะนิดิน

เพลิดเพลินกับธรรมชาติริมชายหาดสีทอง เช่น ไคเทอริเทอริ ใกล้กับ อุทยานแห่งชาติอาเบล ทาสมัน ที่คุณจะใช้เวลานอกบ้านกับลูกๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการปิกนิกด้วยชีสและไวน์ท้องถิ่น และพลาดไม่ได้กับการให้รางวัลตัวเองด้วยความอร่อยของไอศกรีมนิวซีแลนด์! โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องลอง Hokey Pokey ซึ่งเป็นรสชาติเฉพาะของนิวซีแลนด์!

แน่นอนว่ามีฟาร์มอยู่ทั่วทุกแห่ง ทำให้มีโอกาสมากมายที่จะได้เห็นแกะ วัว และ กวาง เมื่อคุณขับรถในแถบชนบทอย่าลืมแวะไปเที่ยวที่ อะโกรโตม ในเมืองโรโตรัว หรือที่ วอลเตอร์ ฟิค ไฮ คันทรี ฟาร์ม ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองควีนส์ทาวน์ สำหรับการได้ใกล้ชิดและให้อาหารสัตว์

ขณะที่อยู่ในควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของโลกด้านกีฬาผจญภัยต่างๆ คุณสามารถนั่งกระเช้าเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาที่ปรากฏให้เห็นเบื้องล่างตัวคุณ

สำหรับผู้สนใจด้านดาราศาสตร์ คุณสามารถไปร่วมกิจกรรมดูดาวที่ทะเลสาบเทคาโป และเรียนรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาวต่างๆในฟากฟ้า

อีกกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน ได้แก่ การขึ้นบอลลูนเหนือที่ราบแคนเทอร์เบอรี เช่นเดียวกับการล่องไปตามหุบเขาที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำในยุคโบราณ เว็งอ่าว และหาดทราย ของมาร์ลโบโรห์ ซาวด์ส

ในช่วงฤดูหนาว คุณยังสามารถร่วมกิจกรรมสำหรับครอบครัวอันน่าตื่นเต้นมากมายได้ด้วยเช่นกัน นักผจญภัยสามารถไปลองเล่นสกีตามสกีรีสอร์ทที่มีอยู่หลายแห่งในนิวซีแลนด์ ในขณะที่เด็กๆ สนุกสนานไปกับรถลากเลื่อนบนหิมะหรือการเดินย่ำหิมะ สำหรับการท่องเที่ยวแบบผ่อนคลาย คุณก็สามารถเลือกไปแช่ในบ่อน้ำร้อนที่อยู่ท่ามกลาง

ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวอันสวยงามเป็นฉากหลังได้

เมื่อต้องเดินทางไปพร้อมกับลูกๆ ที่พักที่เป็นมิตรกับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ และที่พักในแบบครอบครัวของ นิวซีแลนด์มีครัวสำหรับผู้ที่ต้องการปรุงอาหารเอง และโมเต็ลหลายแห่งมีให้บริการอุปกรณ์บาร์บีคิว สระว่ายน้ำ และ สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆ ด้วย

มิชา แมนนิทซ์-โอบี ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ กล่าวว่า “ประเทศนิวซีแลนด์มีส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับวันหยุดแสนพิเศษของครอบครัว เด็กๆ รักที่จะได้สัมผัสกับ ธรรมชาติ สวรรค์และเรียนรู้ เรียบง่ายและสนุก และมีความหลากหลาย น่าสนใจ รวมทั้งอาหารและไวน์เลิศรส ที่ผู้ปกครองเองก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นวันหยุดของพวกเขาเองด้วยเช่นกัน”

“และการขับรถท่องเที่ยวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทาง เพราะจะทำให้คุณสามารถค้นพบ ผจญภัย และผ่อนคลายพร้อมกันไปในเวลาเดียว สัมผัสประสบการณ์แบบเรียบง่าย การได้พบปะคนท้องถิ่นที่เป็นมิตร การหยุดพัก ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการ ไม่มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อ อีกทั้งยังรายล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม”

ข้อมูลเกี่ยวกับการขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเองและด้วยรถบัสปรับอากาศ รวมทั้งแพคเกจท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้ที่

[www.newzealand.com/sg](http://www.newzealand.com/sg).